



TÔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Hội Chợ Tết Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại giáo xứ VN Seattle.



Tukwila. Chiều 29 Tết, cơn mưa vẫn kéo dài nơi cái xứ cao nguyên tình xanh này trong suốt tuần vừa qua , lại lạnh nữa. Bước vào trung tuần tháng 1, ai cũng sợ tuyết rơi nhiều theo dự báo thời tiết , nhưng cũng may trời tha cơn tuyết, nên mọi sự đều tốt đẹp cho giáo xứ trong công việc chuẩn bị tổ chức Hội Chợ Tết. Hội Chợ Tết được diễn ra từ chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 1 cho đến hết Chúa Nhật ngày 26 tháng 1 Mồng Hai Tết như sau:

Thứ sáu Ba Mươi Tết . Khai mạc Hội Chợ Tết mừng Xuân Canh Tý với chủ đề : "Xuân Khởi Sắc ". Chủ đề nói lên khát vọng của dân Chúa đã thực sự nhìn thấy việc khởi sắc khi trung tâm giáo dục đức tin và văn hoá được khởi công xây dựng sau Hội Chợ Hè năm 2019. Hội Chợ Tết được tổ chức trong các khu vực thuộc hội trường của giáo xứ nên rất ấm cúng cho những sinh hoạt giải trí đón Xuân dù dưới thời tiết mưa lạnh. Bước vào khuôn viên nhà thờ thì đã thấy ngay cái công chào mừng xuân với những màu sắc rất khởi sắc qua nghệ thuật thiết kế công chào mang sắc thái của mùa Xuân đầy sinh động có sự hiện diện hình ảnh của 3 vị Phước, Lộc, Thọ đứng chào đón và mời gọi khách vào Hội Chợ với những ân thưởng vô cùng quý giá trong cuộc

đời của con người. Tiến vào nhà thờ, một bản **SƠ ĐỒ HỘI CHỢ TẾT** hướng dẫn từng địa điểm của Hội Chợ Tết giúp cho khách tham dự dễ tìm thấy những vị trí sinh hoạt giải trí mà mình ưa thích. Hãy cùng nhau đi một vòng để thưởng lãm những nét đặc trưng của Hội Chợ Xuân Khởi Sắc.

Xem Hình

Từ cửa chính đi vào, bên phải có cung điện nhà vua nơi cố đô Huế, đây là phòng chụp ảnh lưu niệm, khách có thể muốn làm Vua một chút cho vui thì cứ mặc áo Vua hay Hoàng Hậu để chụp hình, từ đây tiến dần phía phải là khu vực giải trí cho các em. Trờ lại lối vào từ cửa chính vào nhà thờ, nhìn bên trái có hội trường Anê Lê Thị Thành là khu vực Hội Hoa Xuân, nơi tập trung những tinh hoa của Ba Miền Trung Nam Bắc với những biểu tượng của ba giáo tỉnh Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Vào hội trường, bên phải bạn thấy ngay ngôi nhà thờ chánh toà Phủ Cam đồ sộ, từ nhà thờ Phủ Cam nhìn qua bên bờ kia sông Hương là Bến Thương Bạc, nơi đây bạn có thể ngồi uống trà ngắm hoa sen bên cạnh những quán ăn lộ thiên qua các xe bán bánh canh Huế, đậu hủ và nhiều món của Huế, xa hơn chút là hình ảnh cầu Trường Tiền thơ mộng. Khu vực bên trái vào cửa hội trường là biểu tượng của Sài Gòn với Vương Cung Thánh Đường Đức Bà, một công viên nho nhỏ với đầy hoa xuân tuyệt đẹp bên cạnh là những gian hàng với những món ăn linh tinh có cả hột vịt lộn. Tiến vào chút nữa là khu vực biểu tượng của khuôn viên nhà thờ giáo xứ CTTĐVN trong tương lai khi hoàn thành việc xây dựng gồm ngôi nhà thờ có cả cảnh trí thơ mộng là cái hồ hình bán nguyệt có ghi XUÂN CANH TÝ 2020. Bên cạnh là biểu tượng của Giáo tỉnh Hà Nội với nhà thờ chánh toà Hà Nội và hình ảnh Chùa Một Cột biểu trưng của xứ Thăng Long ngàn năm văn hóa. Tiến vào gần nơi nhà thờ tạm là khu vực sân khấu, các gian hàng ăn, gian hàng bán hàng Tết, khu vực cho các trò chơi trẻ em, nơi viết Thư Pháp. Điềm qua vài nét của những khu vực Hội Chợ. Song song với những sinh hoạt của Hội Chợ là những nghi lễ tôn giáo mang tính truyền thống văn hoá Việt trong những ngày Tết cổ truyền. Khai mạc Hội Chợ là thánh lễ Giao Thừa tiễn đưa năm cũ Đinh Hợi và đón mừng năm mới Canh Tý được cử hành lúc 6 giờ chiều. Linh mục đoàn đồng tế có cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế cùng đồng tế có cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân, cha Nguyễn Đức, cha Trần Đại Việt. Trước thánh lễ là nghi thức dâng hương theo nghi thức truyền thống Giáo Hội Việt nam trong thánh lễ Giao Thừa. Đúng 6 giờ, một ca viên trong ca đoàn thông báo: "Hôm nay giáo xứ long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn tất niên năm Đinh Hợi và chào đón xuân Canh Tý, kính mời cộng đoàn đứng, xin ba hồi chiêng trống". Tiếng chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng mang tính hồn Việt. Ba hồi chiêng trống vừa dứt ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn và quý linh mục cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh. Bài Ca nhập lễ vừa dứt, vị MC: Sau đây là nghi thức niệm hương, trân trọng kính mời quý cha tiến về vị trí dâng hương. Linh mục đoàn tiến về bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên được thiết kế rất trang trọng. Đoàn dâng hương gồm linh mục đoàn đồng tế, và từng đôi dâng hương đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, trung niên và cao niên. Mỗi đơn vị dâng hương với lời dẫn nguyện cầu khá cảm động và khi đoàn niệm hương dâng hương thì 3 tiếng chiêng trống điểm ngân dài cùng với tiếng hát từ ca đoàn: "hương trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan". Lời dẫn của mỗi nhóm dâng hương:

-Hương trầm trên tay Quý cha, quý tu sĩ là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ bao hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con trong năm qua. Xin Chúa chúc lành cho tất cả gia đình giáo xứ chúng con. Trong giây phút thiêng liêng của ngày cuối năm này,/ chúng con niệm nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ,bà con thân thuộc, các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời, linh hồn các đồng bào Việt nam đã bỏ mình trên biển cả, nơi rừng sâu khi đi tìm tự do”, cùng vong linh các chiến sĩ Đồng Minh và Việt nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ lý tưởng tự do.

- Đại diện tuổi thơ: Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ đã cho con vào đời. Nén hương tuổi thơ của chúng con mong được bay vút lên tòa Chúa với ước nguyện: Xin Chúa gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong trắng, đôn sơ,ngoan hiền,xin cho chúng con càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan.

- Đại diện thanh niên :Nén hương của những người trẻ dâng lên Chúa với tâm niệm quyết theo Chúa “Đừng sợ!”. Lạy Chúa, xin cho giới trẻ ơn can đảm và luôn sống cho chứng nhân tin mừng. Xin cho thế hệ chúng con biết sẵn sàng tiếp nối các thế hệ trước, biết dấn thân gánh vác công việc chung của Giáo xứ, Nhất là giai đoạn giáo xứ đang hướng đến việc xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức tin và văn hoá cũng như ngôi nhà thờ mới.

- Đại diện trung niên: Tuổi trung niên là những gia đình nhỏ trong đại gia đình giáo xứ. Trong giây phút thiêng liêng này , chúng con dâng lên Chúa nén hương với lời nguyện cầu : xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ, luôn có được đời sống thánh thiện, yêu thương, hạnh phúc và tận tình hỗ trợ nhau trong công cuộc xây dựng một cộng đoàn đức tin đầy năng động.

- Đại diện cao niên : Các bậc cao niên là gốc cội của trầm hương, các ngài đã luôn luôn lan tỏa hương thơm về phúc đức cho con cháu.Xin Chúa gìn giữ và chúc phúc cho các bậc cao niên trong giáo xứ, Xin cho quý cụ luôn được tràn đầy phúc, lộc, chan hòa bên đàn con, đàn cháu và an vui trong tuổi già"

Thánh lễ bắt đầu sau phần niệm hương. Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ ngỏ lời chào mừng cộng đoàn hiện diện, ngài nói: "giáo xứ chào đón quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng quý đồng hương, hôm nay giáo xứ dâng thánh lễ tạ ơn tất niên năm Đinh Hợi và chào đón xuân Canh Tý qua phụng vụ thánh lễ Giao Thừa, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta cơ hội qui tụ trong thánh lễ tạ ơn này có sự hiện diện của cha Miên, cha Lân, cha Việt , cha Đức xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau(tiếng cổ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Thánh lễ Giao Thừa. Tin mừng thánh Luca giới thiệu câu chuyện Đức Mẹ đi thăm người chị họ bà Elisabeth như sau:"Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện". Và Maria nói: "Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phúc, vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và Danh Người là thánh. Đức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan

những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ; người đói khát, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Người đã nhận sẵn sóc Israel tới tớ Người, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người, như Người đã phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời".

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ: bài giảng trong thánh lễ tất niên nói lên tâm tình tạ ơn, ngài nói: ở tại đất nước Hoa Kỳ có ngày tạ ơn thanksgiving, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn tất niên năm Đỉnh Hội theo truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt, chúng ta cùng tạ ơn Chúa những gì mà Chúa đã ban cho từng người, từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ, và cùng biết ơn nhau qua những sinh hoạt hàng ngày đã giúp nhau trong việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ..."

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ thánh thể và kết thúc lúc 7 giờ 20. Sau thánh lễ là phần khai mạc Hội Chợ.

Hội Chợ Tết được khai mạc lúc 8 giờ với màn đốt pháo và múa lân khá hấp dẫn . Sau phần múa lân là nghi lễ chào cờ khai mạc Hội Chợ . Lễ chào cờ được long trọng cử hành với phần nhạc sống do Ca Đoàn Cecilia hát bài Quốc Ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa với phút mặc niệm đầy cảm động. Trong buổi chiều khai mạc Hội Chợ có sự hiện diện của thành viên thuộc Hội Đồng thành phố Tukwila tham dự. Cha chánh xứ đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, quý đồng hương và cộng đoàn dân Chúa tham dự Hội Chợ Tết Xuân Khởi Sắc và truyền bố khai mạc Hội Chợ. Bà thành viên của Thành Phố Tukwila cũng ngỏ lời chúc mừng giáo xứ và cảm thấy vui và hân hạnh được tham dự lễ Hội Tết của người Việt Nam. Mở đầu chương trình văn nghệ là những vũ khúc tuyệt vời do các em thuộc Ca Đoàn Chiên Con trình diễn. Buổi văn nghệ khá sinh động kéo dài đến gần 11 giờ đêm mới kết thúc.

Thứ Bảy ngày Mồng Một Tết 25 tháng 01: Hôm nay ngày thứ hai của Hội Chợ, thánh lễ Mồng Một Tết được cử hành long trọng lúc 10 giờ. Thời tiết sáng nay vẫn còn mưa nhẹ. Lượng người tham dự thánh lễ Tết khá đông đảo, các ghế ngồi trong nhà thờ đều đầy kín. Đúng 10 giờ , thánh lễ đồng tế bắt đầu với đoàn đồng tế gồm cha chánh xứ, cha Lân và cha khách thuộc giáo xứ Mỹ cùng thầy phó tế Phạm Thế đến từ Tacoma. Trước thánh lễ là phần nghi thức niệm hương gồm quý tu sĩ và đại diện các thành phần trong giáo xứ gồm tuổi thơ, thanh niên , trung niên và cao niên. Ba Hôi chiêng trống được ngân vang trước phần niệm hương.

Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ ngỏ lời chào mừng năm mới, ngài nói: Hôm nay Mồng Một Tết Canh Tý, kính chúc quý cha, quý xơ , quý Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn các ban ngành và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện năm mới với nhiều niềm vui mới và được tràn đầy phúc lộc trong ơn thánh Chúa, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ đặc biệt của Giáo Hội Việt Nam trong thánh lễ Mồng Một Tết . Tin mừng Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa khuyên đừng quá lo lắng về của cải vật chất với đoạn sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao?..."

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ. Bài chia sẻ đầu năm ngài nhấn mạnh về đời sống đức tin của người Kitô hữu, ngài nói : "Bài tin mừng giúp cho ta sống với niềm tin của mình qua việc đừng có lo lắng về đời

sống vật chất mà phải tin tưởng và sống lời Chúa...Năm mới xin cho chúng ta cùng biết tạ ơn những gì Chúa đã ban cho từng người, từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ..."

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc thánh lễ, anh Lưu Công Tiên chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ có lời chúc mừng mừng quý cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa năm mới Canh Tý được tràn đầy phúc lộc trong ơn thánh Chúa. Thánh lễ được kết thúc vào lúc 11 giờ 40 sau phép lành cuối lễ.

Đông đảo giáo dân và đồng hương tham dự Hội Chợ Tết đang tấp nập tiến vào các gian hàng âm thực để lo việc ẩm lòng. Ban nhạc bắt đầu hoạt động với sự xuất hiện của những ca sĩ lừng danh gồm Hoàng Thúy Vy, Ý Lan, Bảo Khánh, Lê Anh Tuấn, Lam Anh, Đoàn Trang, Thuỳ Trang, Bảo Sơn, Lâm Mai Hương, Hồ Diệp trong những ngày Hội Chợ Tết.

Phần sinh hoạt Hội Chợ tạm ngưng lúc 5 giờ để nhường cho Thánh lễ được cử hành lúc 5 giờ chiều. Trong giờ phút này, thời tiết có phần dễ chịu, ngoài trời đã dứt cơn mưa, nên lượng người tham dự Hội Chợ càng về chiều càng đông đảo.

Đúng 5 giờ thánh lễ bắt đầu sau ba hồi chiêng trống. Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với cha chủ tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh. Cha Nguyễn Sơn chủ tế thánh lễ.

Thánh lễ được bắt đầu qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật III mùa Thường Niên. Tin mừng Thánh Matthêu có đoạn như sau: Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các người hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các người trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đôi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Cha Nguyễn Sơn Miên phụ trách giảng lễ với bài chia sẻ ngắn gọn trong lời chúc mừng năm mới đến cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Sau thánh lễ, Hội Chợ được sinh hoạt trở lại với chương trình đại nhạc hội có sự cộng tác của nhiều ca sĩ lừng danh qua những bản nhạc Xuân mang nặng tình quê hương thật sinh động. Hơn một ngàn năm trăm giáo hữu và đồng hương đã hiện diện trong đêm văn nghệ mừng xuân Canh Tý. Chương trình văn nghệ kéo dài đến 11 giờ đêm.

Chúa Nhật ngày Mồng Hai Tết: Cao điểm của chương trình mừng Xuân Khởi Sắc là thánh lễ đại trào được cử hành lúc 10 giờ sáng Mồng Hai Tết.

Đúng 10 giờ Thánh lễ bắt đầu. Một MC trong ca đoàn đọc lời dẫn lễ. Sau lời dẫn lễ vị MC nói: Xin ba hồi chiêng trống. Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng quý linh mục đồng tế cung nghinh thánh giá tiến lên bàn thánh.

Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ chủ tế thánh lễ nói ngỏ lời chào mừng cộng đoàn dân Chúa, ngài nói: giáo xứ chào đón quý sơ, quý quan khách từ xa đến và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện

diện, dâng thánh lễ hôm nay có cha Miên, cha Lân, cha Bảo Dòng Chúa Cứu Thế, hôm nay Mồng Hai Tết và là ngày cuối của Hội Chợ Tết, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ tiếp tục qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Chúa Nhật III mùa thường niên. Tin mừng Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện sau khi Gioan bị nộp với đoạn như sau: "Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ qua bài chia sẻ với lời chúc mừng năm mới khá dí dỏm.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể với phần dâng lễ vật rất long trọng. Đoàn Dâng Lễ gồm đại diện của các Giáo Đoàn tượng trưng cho ba miền Trung Nam Bắc và Hải ngoại với lời nguyện cầu dâng lên tòa Chúa đã tạo nên sự sốt sắng trong giờ phút trang trọng này:

- Miền Trung , nơi đã viết lên trang sử oai hùng của Giáo Hội Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn với những chứng nhân anh hùng tử đạo, nơi vun trồng tinh thần bảo vệ tự do tôn giáo của Cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền là chứng nhân của sự thật nhưng đến nay, cảnh áp bức vẫn còn khắp nơi. Chúng con luôn vươn lên trong niềm hy vọng, sống theo gương cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Từ những đau thương đó, như lúa miến làm thành bánh Thánh, như nho ép nên rượu Thánh mà chúng con dâng lên Chúa bánh rượu này. Xin Chúa ban cho quê hương Việt Nam và đất nước chúng con đang sống sự bình an trong năm mới.

- Miền Nam: Chúng con xin dâng lên Chúa những hoa thơm từ miền Nam trù phú. Xin cho công lý và hoà bình chính trực sớm đơm hoa kết trái trên mảnh đất đầy tình người đơn sơ và chân thật, xin cho mọi người dân Việt được tự do phát triển, để cùng nhau vui sống an hoà trên miền đất trù phú mà Chúa đã thương ban.

- Miền Bắc: Quê hương miền Bắc là hạt giống của Giáo Hội Việt Nam, với biết bao anh hùng tử đạo, và đến nay lại còn chịu cảnh áp bức, bất công đến với người dân trong nhiều xứ đạo thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội . Xin dâng lên Chúa bánh chung và mâm quả này, tượng trưng cho sự vui mừng và niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa thương ban cho đời sống dân lành được cơm no, áo ấm, được an bình và hạnh phúc.

- Hải ngoại : Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn của giáo dân từ ba miền Bắc, Trung, Nam thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đón xuân Canh Tý với nhiều ước mơ. Xin cho mơ ước xây dựng trung tâm giáo dục Đức tin và văn hoá hoàn thành đúng kế hoạch dự trù. Lạy Chúa, của lễ chúng con dâng hôm nay là sự đóng góp chân tình của từng cụ già và của cả những em bé. Xin cho chúng con luôn biết sống và thực hành Lời Chúa. Xin Chúa đón nhận và chúc lành cho chúng con.

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ có lời chúc mừng đến toàn thể quý chủ tịch các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa . Lời chúc Tết của vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ vừa dứt, ca đoàn hát bài ca chúc xuân: "Năm mới xuân về, niềm vui chứa chan, xin chúc muôn người hạnh phúc an khang , ơn thánh tuôn tràn, đầy dư lai láng, luôn mãi hân hoan trong tình yêu Chúa ban .

Kính chúc- kính chúc muôn người hạnh phúc- Kính chúc- kính chúc một năm thánh đức. Kính chúc , kính chúc muôn người hạnh phúc".

Thánh lễ kết thúc sau phần phép lành cuối lễ. Mọi người tiến về khu vực Hội Chợ Tết. Hôm nay trời đẹp nên khu vực Hội Chợ người chen người khá đông đúc, người tìm thức ăn, kẻ mua hàng Tết, người chụp hình lưu niệm, các nơi biểu tượng của quê hương Huế- Sài Gòn- Hà Nội người chen nhau chụp hình khá vui nhộn. Ngồi dưới thềm nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam chụp hình mà đưa lên Facebook thì ai cũng tưởng như mình đang ở Huế. Trên hai ngàn rưởi giáo dân và rất nhiều đồng hương hiện diện trong khu vực Hội Chợ vào ngày Chúa Nhật khá đẹp trời nơi xứ cao nguyên tình xanh này. Đoàn văn nghệ dân tộc cũng đã đến giúp vui trong những ngày Hội Chợ Tết. Chiều Chúa Nhật với màn rao xổ số Lô tô khá hấp dẫn đã thu hút nhiều người tham gia trò chơi vui đầy hấp dẫn này kéo dài đến 4 giờ 30 với màn Xổ Số Vui Hội Chợ và kết thúc Hội Chợ. Hội Chợ bế mạc lúc 5 giờ nhường cho thánh lễ 5 giờ của ngày Chúa Nhật, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn và cho nhau lời cầu chúc năm mới : Kính chúc- kính chúc muôn người hạnh phúc trong ơn thánh.

* Vào thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật trong bài giảng lễ, cha chủ tế có bài chia sẻ với bài thơ vui vui:

MỖI NGÀY MỘT TÝ

Mừng Xuân Canh Tý vừa sang
Cùng nhau vui Tết chứa chan ân tình
Mỗi ngày một tý hy sinh
Dấn thân hơn nữa quên mình vì yêu

Luyện rèn mỗi sáng mỗi chiều
Tốt hơn một tý, bớt điều chưa hay
Học thêm một tý mỗi ngày
Học từ sách vở, học ngay cuộc đời

Mỗi ngày một tý vui tươi
Bao dung, tha thứ, nụ cười tỏa lan
Một tý kiên nhẫn, dịu dàng
Giải hoà, chia sẻ, bình an tâm hồn

Một tý xin lỗi, cảm ơn
Bên nhau hạnh phúc, quý hơn bạc tiền
Nguyện cầu Năm Mới bình yên
Mỗi ngày một tý ngày thêm an hoà.

Xuân Canh Tý

Nguyễn An Quý